

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกรณีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อน” (DR212A) ฉบับที่ 3

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อน”

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อน” (“หุ้นกู้”) ได้มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนวนจนถึงบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) โดยเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว หรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว ความละเอียดตามที่ท่านทราบแล้วนั้น

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว ผู้ออกหุ้นก้วยังไม่ได้ดำเนินการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แต่อย่างใด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงจึงได้ฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลได้ประทับรับฟ้องแล้วเป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบE1307/2566 แล้วโดยศาลได้กำหนดวันกำหนดวันนัดพิจารณา ให้การ และสืบพยานในวันที่ 18 มกราคม 2567

ทั้งนี้ หากมีความคับหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในลำดับต่อไปผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่งหนังสือรายงานความคืบหน้าจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และบริษัทจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Official Facebook page “DAOL”

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5041-5047 หรืออีเมล legal@daol.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที ไสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น